



ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง เรียกลำดับสำรอง เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ(เรียนดี)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้กำหนดให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้มีผู้สละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากไม่ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอประกาศเรียกลำดับสำรอง เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายชื่อดังนี้

(๑) นายปราการ บุญใส (สำรองอันดับที่ ๑) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

ให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อรุณพร

(นางสาวจรรยาพร แสนทวีสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง เรียกลำดับสำรอง เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ(เรียนดี)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เงื่อนไขการให้ทุน

๑. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้

๒. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตามภาคการศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา

๓. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

กรณีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ นักศึกษายังคงมีสิทธิรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปได้ แต่หากในภาคการศึกษาที่ถัดไปนั้นนักศึกษายังคงมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๓.๐๐ มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป และหากในภาคการศึกษาที่ถัดไปนั้นนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ นักศึกษาจึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่อไป

๔. ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากได้รับสัญลักษณ์ (ไม่สมบูรณ์) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่คณะกรรมการทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายกรณี



๕. ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการทุนการศึกษาจะพิจารณาเป็นรายกรณี

๖. นักศึกษาผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. ให้นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ การช่วยงาน หรือทำกิจกรรมช่วยในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณา มอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น ดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถ Download แบบฟอร์มบันทึกจิตอาสาช่วยงาน โดยเข้าที่ Link https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2022012415211879.pdf หรือ QR Code



ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
๑	<p>ให้รายงานตัวยืนยันการรับทุนการศึกษาพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค้ำยืมยืมสิทธิ์เข้าศึกษาหรือหลักฐานการชำระเงินเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ที่ Google Forms โดยเข้าที่ Link https://forms.gle/npSf๖๐SmAwXt๘๘Az๕ หรือ QR Code</p> 	วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๒	<p>จัดทำสัญญารับทุนการศึกษา โดยดาวโหลดแบบสัญญา รับทุนการศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งแบบสัญญารับทุนการศึกษามายังฝ่ายทุนการศึกษา ถึงนางปัทมา मुखันท์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘๕ ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ ดาวโหลดสัญญารับทุนการศึกษาที่ ลิงก์ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2022020215583119.pdf หรือ QR Code</p>  <p>ผู้ประสานงาน นางปัทมา मुखันท์ นางสิริกร เดชโยธิน โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๓๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๖</p>	วันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นางสาว